

BÁO CÁO

Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận được Công văn số 1702-CV/BTGTU, ngày 28/8/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về báo cáo chuyên đề “Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tình hình triển khai, quán triệt thực hiện

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chi ủy chi bộ luôn quan tâm, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chủ trương của Đảng đối với công tác cán bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Kết quả thực hiện

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ (như: quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng...); công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên trong nội bộ cơ quan. Qua đó, từng bước thực hiện có hiệu quả, chất lượng và kịp thời các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức báo cáo sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương như: Báo cáo tổng kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; báo cáo sơ kết 05 năm Kế hoạch số 231-KH/TU, ngày 12/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy; báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo Quy định số 132-QĐ/TW, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 12-KH/CB.BTGTU, ngày 09/01/2023 về tổ chức học tập, tọa đàm chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Đánh giá chung

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chú trọng trong khâu đánh giá cán bộ, cuối năm đều được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ phản ánh đúng thực chất. Thực tiễn công tác đánh giá cán bộ thời gian qua cho thấy công tâm, khách quan. Do vậy, tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan không xảy ra.

Trên đây là Báo cáo “Thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các đ/c lãnh đạo Ban;
- Lưu: Phòng HC-TH...

Duong-TH

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

□
Nguyễn Thị Hồng Trang